

พ.ร.บ.ใหม่ห้าม 'อ้อย' พืชพลังงาน

กรุงเทพธุรกิจ ● กรม. ไฟเขียว พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทรายฉบับใหม่ กำหนดราคาอ้อยขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 80% และไม่เกิน 95% จากเดิมที่ไม่ได้กำหนดเพดานราคาอ้อยขั้นสูงไว้

นายฉัตรพร จาคูศรีพิทักษ์ที่ปรึกษา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (2 ต.ค.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อ้อยและน้ำตาลทรายฉบับใหม่ ที่ปรับปรุงจากฉบับเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2527 สำคัญได้แก่ การกำหนดราคาอ้อยขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 80% และไม่เกิน 95% ของประมาณการรายได้ที่คำนวณได้ เพื่อให้ราคาอ้อยขั้นต่ำสูงเกินกว่าประมาณการรายได้ที่คำนวณได้ และราคาอ้อยขั้นสุดท้ายจากเดิมที่กำหนดราคาอ้อยขั้นต่ำเฉพาะขั้นต่ำแต่ไม่กำหนดขั้นสูงไว้

รวมทั้งขยายนโยบายให้ครอบคลุมเรื่องของการใช้อ้อยเป็นพืชพลังงาน เช่น การผลิตเป็นแก๊สโซฮอลล์ และให้มี

สัดส่วนของกรรมกรระหว่างชาวไร้อ้อย โรงงาน และตัวแทนภาครัฐในสัดส่วนที่เท่ากันอย่างเหมาะสม

ส่วนกรณีราคาอ้อยขั้นสุดท้ายต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต่ำ เดิมจะให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้แก่โรงงาน โดยชาวไร้อ้อยไม่ต้องส่งคืนค่าอ้อยที่ได้รับเกิน แก่ไขเป็นให้นำส่วนต่างไปหักออกจากราคาอ้อยขั้นต่ำหรืออ้อยขั้นสุดท้ายในฤดูผลิตปีถัดไป ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ขัดกับเงื่อนไของค์การการค้าโลก (WTO)

ด้านที่มาของเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายได้แก้ไข โดยยกเลิกเงินกู้ที่ ครม.อนุมัติและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อเป็นไปตามกรอบของ WTO เช่นกัน และให้โรงงานนำเงินส่งเข้ากองทุนฯ 2% ของรายได้สุทธิ

นอกจากนี้ยังแก้ไขบทนิยามโดยเพิ่มคำว่า "น้ำอ้อย" เข้าไปใน พ.ร.บ. เพื่อให้สามารถนำน้ำอ้อยไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นได้โดยตรงนอกเหนือจากน้ำตาล

ทราย ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะโรงงานสามารถผลิตอย่างอื่นได้ในช่วงที่ราคาน้ำตาลทรายโลกตกต่ำ

และยังกำหนดให้ชาวไร้อ้อยเป็นสมาชิกสถาบันชาวไร้อ้อยที่เป็นสมาคมสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรชาวไร้อ้อยได้เพียงแห่งเดียวพร้อมทั้งปรับปรุงบทกำหนดโทษสำหรับชาวไร้อ้อยที่ปลูกอ้อยโดยไม่ขึ้นทะเบียนจะมีโทษปรับ 2 หมื่นบาท

ทั้งนี้ยังยกเลิกเงินกู้ของรัฐบาลตามมติ ครม. เดิมอนุมัติไว้ รวมทั้งกำหนดให้เกษตรกรชาวไร้อ้อยเป็นสมาชิกสถาบันการชาวไร้อ้อย หรือกลุ่มเกษตรกรได้เพียงแห่งเดียว และกำหนดให้แยกโทษของสมาชิกชาวไร้ออกจากหัวหน้ากลุ่ม และเพิ่มโทษปรับจากเดิม 4 เท่า เดิมปรับ 5,000 บาท เพิ่มเป็นโทษปรับสูงสุด 2 หมื่นบาท และหลังจากนี้เตรียมเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาต่อไป